

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn quận Hà Đông

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 15/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Triển khai thống nhất, đồng bộ biện pháp, giải pháp, trọng tâm là vận dụng triệt để thành tựu của Cuộc cách mạng 4.0 trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phấn đấu mỗi người dân là một "tuyên truyền viên", "cộng tác viên" đặc lực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn quận.

3. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông.

4. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xây dựng nội dung triển khai cụ thể phù hợp với tình hình địa bàn, đảm bảo kế hoạch được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia



đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xây dựng thể hệ công dân tương lai có văn hoá giao thông văn minh, góp phần phát triển bền vững.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, tổ chức giảng dạy hiệu quả bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Từng phòng, ban, đơn vị, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát lại chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, lớp học, giáo viên trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, đưa nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với nhà trường, cán bộ, nhân viên, giáo viên và đánh giá xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh trong từng học kỳ, năm học. Xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân để tồn tại tình trạng nhiều học sinh của trường vi phạm Luật giao thông đường bộ.

- **Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung:**

+ Tăng cường thực hiện công tác giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh (*bảo đảm mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền*); giáo dục học sinh chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, chớ đứng số người quy định, chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu, bia, chất ma túy..., xây dựng thói quen văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ.

+ Hằng năm hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; 100% các trường học xây dựng nội dung giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào các môn học trong chương trình chính khóa; 100% đội ngũ Tổng phụ trách đội, Bí thư đoàn thanh niên được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham gia các hoạt động gắn công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các đơn vị, trường học và tại nơi cư trú; 100% trường học

tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; học sinh đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm chấn thương nếu không may xảy ra tai nạn giao thông; học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để nhà trường phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, xử lý.

+ Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường. Yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo trong thực hiện pháp luật và văn hóa giao thông.

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thực hiện cuộc vận động *"Học sinh với văn hóa giao thông"*, *"Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông"* xây dựng và nhân rộng mô hình *"Cổng trường an toàn giao thông"*, *"Đội thanh niên tình nguyện"*, *"Đội cờ đỏ"*, *"Xếp hàng đón con"* tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh.

+ Nghiên cứu phương án đầu tư lắp đặt camera giám sát tại các khu vực cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh.

+ Đối với các nhà trường có sử dụng phương tiện đưa, đón học sinh yêu cầu chỉ ký hợp đồng với lái xe có đủ điều kiện điều khiển phương tiện, sử dụng phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, bố trí ít nhất 01 quản lý để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự, bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi; lái xe, quản lý học sinh phải được tập huấn để nắm vững, thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh; bố trí điểm dừng, đón, trả tại khu vực trường học và các điểm trên lộ trình đưa đón học sinh đảm bảo an toàn giao thông.

2. Công an quận:

- Tiếp tục tham mưu UBND quận thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTPH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2025; tăng cường phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên xe ô tô, mô tô, xe máy và các phương tiện khác; bảo đảm mỗi trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học *mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền*, phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các nhà trường hướng dẫn tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên,

nhân viên ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh.

- Chi đạo Công an phường phối hợp với các trường học trên địa bàn kiểm tra việc sử dụng phương tiện giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi đỗ xe trong trường, khu vực cổng trường; phối hợp với nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm để nhắc nhở, yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục không để học sinh vi phạm và tái phạm; rà soát các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông cho học sinh; đối với những trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trường học; kiên quyết không cho các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

- Đối với tai nạn giao thông liên quan đến học sinh phải khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; củng cố hồ sơ xử lý các hành vi giao xe để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây tai nạn; xác định cụ thể các nguyên nhân gây tai nạn và kiến nghị giải pháp phòng ngừa.

- Phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Phòng Quản lý Đô thị rà soát, đánh giá các bất cập về tổ chức giao thông tại khu vực các cổng trường học, kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khẩn trương khắc phục các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông" trên các tuyến đường có trường học theo phân cấp quản lý.

- Bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường quanh khu vực trường học trên địa bàn, nhất là giờ cao điểm đến trường, tan trường. Kiến nghị nhà trường bố trí địa điểm và phân luồng cho học sinh ra về hợp lý để phụ huynh học sinh vào trường dùng đỗ xe đón học sinh không gây ùn tắc giao thông.

- Thường xuyên rà soát không gian mạng, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến cổ xúy cho vi phạm đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh, thiếu niên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang thiết bị an toàn khác là hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Kiểm tra, rà soát các bãi gửi xe trái phép gần khu vực trường học để có biện pháp xử lý. Đối với các bãi gửi xe được cấp phép xung quanh khu vực

trường học thì yêu cầu ký cam kết không nhận trông giữ xe mô tô trên 50cm³ của học sinh.

3. Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hà Đông:

- Tăng cường xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định trong tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, đặc biệt đối với phương tiện đưa đón học sinh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an quận, UBND các phường rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực trường học, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực trường học theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp với tổ chức giao thông, trong đó chú trọng việc bố trí vỉa hè, đường đi bộ, đường đi xe đạp và bãi trông giữ xe.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, không đảm bảo an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh; kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh theo hình thức hợp đồng.

- Phối hợp với Công an quận trong công tác xử lý phụ huynh, học sinh điều khiển phương tiện giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, phố thuộc địa bàn.

- Phối hợp bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường quanh khu vực trường học trên địa bàn, nhất là giờ cao điểm đến trường, tan trường. Kiểm tra, xử lý các bãi trông giữ xe trái phép gần khu vực trường học.

4. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao:

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thường xuyên đăng các tin bài, thông điệp về trật tự an toàn giao thông, phản ánh những hậu quả, thiệt hại của tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Quận ủy, Công an quận và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả quản lý đối với không gian mạng, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, xóa bỏ các thông tin tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng.

5. Phòng Quản lý đô thị:

Phối hợp với Đội Thanh tra giao thông vận tải, Công an quận thường xuyên khảo sát, rà soát, kiến nghị UBND quận, Sở Giao thông vận tải điều chỉnh tổ chức giao thông, khắc phục "điểm đen", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông" và các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông tại khu vực trường học.

6. Ủy ban nhân dân các phường:

- Chủ tịch UBND các phường căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương để phân công rõ nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho các cá nhân, bộ phận, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND quận trong

công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Hằng năm phải đưa ra mục tiêu phấn đấu, giải pháp thực hiện cụ thể không để học sinh trên địa bàn bị tai nạn giao thông. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh diễn biến phức tạp trên địa bàn.

- Chỉ đạo các bộ phận tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trên qua hệ thống loa phát thanh đến từng tổ dân phố, cụm dân cư, thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, hội; thành lập tổ công tác vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện (*chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định*).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn, kịp thời phát hiện bất cập, điểm đen TNGT, thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, khắc phục.

- Phối hợp với các trường học không bố trí được chỗ gửi xe cho học sinh trong khuôn viên nhà trường rà soát các điểm có khả năng bố trí trông giữ phương tiện cho học sinh, đề xuất UBND quận xem xét, cấp phép.

- Chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với Công an phường phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực các cổng trường học trong khung giờ cao điểm đến trường, tan trường.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội quận và Ban An toàn giao thông quận:

- Ban An toàn giao thông quận chủ trì ban hành, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn quận.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng kế hoạch đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch thực hiện *từ ngày 01/03/2024*. Định kỳ 6 tháng (*trước ngày 20/6*) và hằng năm (*trước ngày 20/12*), các đơn vị xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch, báo cáo về Ủy ban nhân dân quận (*qua Công an quận - Đội CSGT-TT*) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Hằng năm, Công an quận phối hợp Ban An toàn giao thông thống nhất phân bổ chỉ tiêu khen thưởng các cấp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện kế hoạch và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn (*căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND*

ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội).

3. Công an quận Hà Đông có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Ban An toàn giao thông quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, tiến hành theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo Công an Thành phố, UBND quận theo quy định.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, góp phần phòng ngừa ùn tắc giao thông, kiểm chế tai nạn giao thông, thiệt hại về người, tài sản do tai nạn giao thông gây ra, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn triển khai, thực hiện nghiêm, hiệu quả kế hoạch này; các đơn vị báo cáo đúng thời gian quy định.//

Nơi nhận:

- UBND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Đ/c Bí thư Quận ủy;
- TT Quận ủy, TT UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Cán Thị Việt Hà

